

MỘT GUƠNG SÁNG: AH.KHÚC-DẪN

Từ Paris AH Khúc Dẫn nói chuyện với tôi về Lá Thư AHCC. Giọng nói nghe rõ ràng, rành mạch, tôi có cảm giác như đang ngồi bên cạnh Bác Khúc Dẫn, mười mấy năm trước đây tại Bộ Công Chánh, đường Công lý, và đang bàn chuyện AH.

Kỳ này AH Khúc Dẫn gọi đề cho tôi hay là đã soạn xong LT.44, ngày mai thứ bảy (22/10) sẽ gửi qua cho AH. Ngô Năm sắp xếp đề in và phát hành đúng kỳ hạn; kỳ hạn đối với AH Khúc Dẫn rất quan trọng, thật vậy tất cả AHCC đều mong đợi từng LT như ngóng trông tin tức gia đình mình vậy. AH Khúc Dẫn cho tôi hay thêm là LT 45, tức LT Xuân Kỳ-Tỵ (1989) sẽ chuyển qua cho AH Nguyễn Tấn Thọ ở San Diego, CA phụ trách. AH nói " Chúng tôi bên này cũng định làm thêm 1 số Xuân nữa cho vừa ý, nhưng thời gian gần Tết, các AH ở W.D.C. bận rộn không thể phụ trách ấn loát và phát hành, nên đành chuyển qua cho AH Cali làm số Xuân ". Tôi thưa lại với AH Khúc Dẫn : " Sự cố gắng của Bác và anh em làm được 4 LT trong năm 1988 là một thành tích rất tốt đẹp, riêng đối với Bác, tuổi ngoài 80 mà đứng ra gánh vác công việc chung của AH, thật là một tấm gương sáng cho anh em noi theo, tôi xin mạn phép AH xa gần để xin cảm ơn Bác, cảm ơn sự đóng góp tích cực của Bác đã xây dựng LT tốt đẹp tròn một năm nay. Tôi sẽ xin thông báo cho AH miền Nam Cali. và riêng AH Nguyễn Tấn Thọ biết để chuẩn bị "tiếp thu" LT yêu quý của chúng ta " .

Trong buổi họp mặt để đón tiếp AH.Trần Lê Quang tại khu phố Little Saigon vừa rồi, tôi đã trình bày qua sinh hoạt AH và việc LT sắp "đổi vũng" từ Paris - DC qua miền Nam Cali ầm ập. Phương sách luân chuyển của LT thật là kỳ diệu, mỗi năm đến một vũng, không ở lại một địa phương nào lâu, sợ nơi khác trông đợi, và như thể LT được nuôi dưỡng như đứa con cưng của người mẹ hiền. Thật vậy người tiên đưa LT (kỳ này là AH Khúc Dẫn) lưu luyến, tiếc thương như mẹ đứa con về nhà chồng : " Mẹ đứa con ra cửa, mẹ càng nghĩ lắm con ạ; con, con mẹ, mà dẫu, dẫu người vậy ". Người tiếp rước nàng dâu (kỳ này là AH Thọ) bồi hồi, lo âu, tôi thấy rõ nỗi lo âu này nói AH Thọ trong bữa cơm thân mật tại nhà AH Nguyễn Xuân Hiếu. AH Thọ đã bắt đầu chuẩn bị bài vở, yêu cầu một số AH.

hiện diện, kể cả AH Trần Lê Quang, giúp viết bài, gửi tranh ảnh, hình ảnh ... để kịp ra số Xuân đầu tay vào đầu năm 1989. Vậy xin quý AH an-tâm là ngày Tết sẽ có LT Xuân màu sắc đẹp-dẽ.

Được sự ủng hộ nồng nhiệt của một số đồng AH, nhưng AH Thọ vẫn chưa mấy an-tâm khi được biết quý của LT đang ở mức vừa đủ để trang-trải cho LT 44, còn LT Xuân thì sao đây ? Xin quý AH tiếp tay để AH Thọ an-tâm.

Tôi nhớ lại hồi bên nhà, AH dân anh, Cụ Nguyễn Trác Ảnh (nay còn khỏe mạnh và sống ở Pháp) khi đã hồi hưu, trong cảnh vui thú điền viên, Cụ dành một phần thì giờ quý báu để liên-lạc với những AH cùng đã hưu trí vùng Saigon - Giadinh. Cụ đạp xe đạp đến từng nhà để bàn việc AH, thu tiền niên liêm. Ngày nay AH Khúc Dẫn bỏ một phần lớn thời gian trong cuộc sống lúc về già để lo việc AH, quả thật là những gương sáng cho AH chúng ta noi theo, và phải chăng đó là truyền thống cao-đẹp của ngành Công Chánh chúng ta.

LÊ KHẮC THỊ

Tiếp theo trang 9:

Ai-Hữu Công-Chánh Vụ Đông-Bắc Mỹ

DANH-SÁCH AI-HỮU ỦNG-HỘ LTAHCC

Ai-hữu	Nguyễn hữu Tuấn	ủng-hộ	20.00\$
	Nguyễn đức Suy		20.00\$
	Lý thời Thủy		20.00\$
	Trần Khương		10.00\$
	Trần ngọc Thạch		20.00\$
	Võ văn Tiêm		20.00\$
	Phan thi Thời và		
	Quách văn Đức		20.00\$

	Tổng cộng:		150.00\$
	Trữ (Chai Champagne kỷ-niệm không bao giờ uống):		10.00\$

	Còn lại:		140.00\$